

แนะ 5 เคล็ดลับ ให้ชื่ออยู่ในลิสต์เด็กทุน 2020 โอกาสกว่า 12,000 ทุนการศึกษา ในงานวันแห่งโอกาสดี CP ALL 2020

นำเสนอเมื่อ : 16 ก.พ. 2563

อยากเรียนต่อสถาบันดีๆ? อยากแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว? เรียนดีแต่ทุนน้อย? รู้หรือไม่ว่าการมองหาทุนการศึกษาเพื่อที่จะต่อยอดอนาคตในสาขาใดๆ สถาบันการศึกษาดีๆ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่หลายคนคิด เพราะในงาน **วันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ซีพี ออลล์ และสถาบันการศึกษาในเครือ** ผีนีกกำลังไปเปิดบูธรับสมัครนักเรียนทุนกว่า 12,000 ทุน รวมมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านบาท ทั้งของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจคูปลิค สาขางานธุรกิจคูปลิคสมัยใหม่, ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขางานไฟฟ้ากำลัง ในระดับ ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคูปลิค สาขางานธุรกิจคูปลิคฐานสะดวกซื้อ และระดับปริญญาตรีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีคณะที่มอบทุนหลากหลายด้าน ทั้งคณะบริหารธุรกิจ, คณะการจัดการธุรกิจอาหาร, คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะศิลปศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะศึกษาศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมเกษตร และระดับปริญญาโท (หลักสูตรภาษาไทย)

โอกาสดีๆ มาแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ได้รับทุนบ้าง มีเคล็ดลับ 5ข้อมาแนะนำกัน

- เตรียมหลักฐานให้พร้อมตั้งแต่ก่อนมางาน** ตามปกติแล้ว การยื่นขอรับทุนไม่ว่าผ่านช่องทางไหนๆ ก็จะต้องมีเอกสารข้อมูลส่วนตัว หลักฐานต่างๆ พร้อมสำหรับการยื่นขอรับทุน หากใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆ ในการไปเดินงาน เตรียมหลักฐานให้พร้อมตั้งแต่ต้น อาทิ
 - รูปถ่าย 1-2 นิ้ว : ขอเป็นหน้าตรง ไม่ผ่านการแต่งรูปเกินจริง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน : พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน
 - สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา : หรือที่หลายคนเรียกว่า “ทรานสคริปต์” ไปที่แสดงผลการเรียนรู้ในแต่ละวิชาในแต่ละระดับชั้นอย่างละเอียด (แนะนำขอเวอร์ชันภาษาอังกฤษเผื่อไว้ด้วย)
 - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio เพื่อให้คณะกรรมการได้รู้จักตัวตนของเรามากขึ้นและพิจารณาเป็นพิเศษ
- ตรวจสอบคะแนน GPAX ของตัวเอง ว่าเข้าเกณฑ์ทุนไหนบ้าง**
เพราะทุนการศึกษาแต่ละประเภทมีเงื่อนไขการสมัครไม่เหมือนกัน หากเราศึกษาเงื่อนไขของแต่ละทุนให้ดี และรู้ว่าตัวเองมีเงื่อนไขตรงกับทุนไหนบ้าง ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาได้ง่ายขึ้น สำหรับทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครในงานวันแห่งโอกาสดี@CP ALL 2020 นั้น บางทุนกำหนดค่า GPAX ไว้ที่ไม่น้อยกว่า 3.00 บางทุนกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า 2.00 เกเรดเฉลี่ยถึงทุนไหนก็ดูกับทุนนั้นกันเลย!
- ค้นหาตัวเองให้เจอ ว่าอยากเรียนด้านไหนหรือประกอบอาชีพอะไร?**
รู้จักตัวเองไว้ มีชัยไปกว่าครึ่ง! หากคนหาตัวเองได้เร็ว ว่าหลังเรียนจบไปต้องการจะประกอบอาชีพอะไร จะเป็นส่วนสำคัญให้ช่วยเลือกสาขาวิชาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส.

ไปจนถึงเลือกคณะในระดับปริญญาตรีได้อย่างเหมาะสม
เพื่อที่จะได้วางแผนและสามารถนำความรู้ตั้งแต่ตอนเรียนไปต่อยอดได้ นอกจากนี้
หากเราค้นหาอาชีพที่ชอบหรืออาชีพที่ใช่พบได้ไว
ก็จะยิ่งช่วยให้เรามีความหลงใหลหรือ Passion
พร้อมบอกเล่าความใฝ่ฝันของเราให้คณะกรรมการพิจารณาทุนพิจารณาได้ง่ายขึ้น
ว่าเรารักจริงในด้านที่เรายื่นสมัครทุนแค่ไหน

4. **สำรวจคุณสมบัติเด่นของตัวเอง นอกเหนือจากเรื่อง “เรียน”**

เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญ ในการพิจารณา “ทุน” เพราะเด็กที่มีคุณสมบัติ **“รักเรียน รักกิจกรรม และมีหัวใจจิตอาสา”** ต่างมีความรับผิดชอบ และระเบียบวินัยสูง
แน่นอนหากคุณเป็นเด็กกิจกรรมของโรงเรียนมาก่อน
คณะกรรมการคัดเลือกจะให้ความสนใจในตัวคุณเป็นพิเศษ

5. **แสดงความมุ่งมั่นในการรักษาและพัฒนาผลงานของตัวเองต่อเนื่อง**

อีกเงื่อนไขสำคัญของทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
คือการรักษาระดับเกรดเฉลี่ยของตัวเองหลังจากได้เข้าเรียนให้อยู่ในระดับที่กำหนด เช่น 2.00 หรือ 3.00 ดังนั้น
ตั้งแต่ตอนยื่นสมัครทุน ควรแสดงความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการพิจารณาเห็น ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบอย่างไร
มีแผนในการรักษาเกรดเฉลี่ย ควบคู่กับการพัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อให้คณะกรรมการมั่นใจว่า

เราเหมาะสมจะได้รับทุนนี้จริงๆ **หากเตรียมตัวครบทั้ง 5 ข้อแล้ว**
อยารอช้า! 26-28 ก.พ.นี้ เดินทางไปสมัครขอรับทุนได้เลยที่ ตลาดนัดแห่งโอกาส วันแห่งโอกาสดี@CP
ALL ชั้น 2 อาคาร B ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จะสายวิทย สายศิลป์
ก็มีคณะและสาขาที่น่าสนใจรอเปิดรับอยู่นะ